

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันศุกร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง

๑. รมช.กษ.หารือสภาการยาง
๒. เกษตรฯโทรโข่ง : เดินหน้าเต็มสูบ
๓. กษ.ย้ำไทยได้เปรียบเทคโนโลยีมันใจตลาดนมไทยรุ่งในอาเซียน
๔. กระทรวงเกษตรฯเปิดงาน “ตลาดเกษตรกร” ฯ
๕. รัสเซียเปิดทางไทยขยายลงทุน เกษตรคาดส่งออกปี '๕๘
พุ่ง - ประมงส่องแววสดใส
๖. เกาะข้าวเกษตร
๗. คลอดยุทธศาสตร์ ‘ข้าว’ ชงนบข.เคาะ
๘. ความสุขคนไทยลดลงครึ่งแรกรอบ ๕ เดือน ราคาสินค้าเกษตรวูบหนัก
๙. ข้าวสั้นภูมิภาค : ขึ้นทะเบียนชาวสวนยาง
๑๐. ธ.ก.ส.ยันเดินหน้าตามแผน ๔ หมื่นล้าน ๓.๔๙ ล้านครัวเรือน
เร่งจ่ายเงินชานาวันละ ๑ แสนราย
๑๑. ไรต์แม็บ “พาณิชย์” ลดค่าครองชีพดันราคาสินค้าเกษตร - รุกส่งออก
๑๒. ฟางข้าวเลี้ยงสัตว์ขาดแคลน

หนังสือพิมพ์

- บางกอกทูเดย์
บางกอกทูเดย์
แนวหน้า
บ้านเมือง
โพสต์ทูเดย์
- เดลินิวส์
ไทยโพสต์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
ไทยรัฐ
ไทยรัฐ
เดลินิวส์

รมช.กษ.หารือสภาการยาง

10 นายอำนาจ ปะดิเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลัง สภาการยางแห่งประเทศไทย และเครือข่ายยางทั้งระบบ นำโดย นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาการยางแห่งประเทศไทย เข้าพบเพื่อสรุปปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบว่า...

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเร่งขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการต่างๆ ในการแก้ไขปัญหายางพารา รวมทั้งจะร่วมกันทำงานกับทางสภาการยางฯ เครือข่ายยางทั้งระบบ และเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อปฏิรูปยางพาราทั้งระบบอย่างครบวงจร ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

การเข้าพบครั้งนี้สภาการยางแห่งประเทศไทย และเครือข่ายยางทั้งระบบ ได้ขอให้เร่งผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ มติ ครม. และผลจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 และ 16 ตุลาคม 2557

นอกจากนี้ ยังได้นำปัญหาที่ให้รัฐเร่งดำเนินการแก้ไข ได้แก่ 1) เรื่อง พ.ร.บ. การยางแห่งประเทศไทย ที่ผ่าน ครม. ไปแล้ว ปัจจุบันอยู่ที่ สนช. ซึ่งจะต้องแต่งตั้งกรรมาธิการ เพื่อแปรญัตติ จึงขอเสนอให้ท่านได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการ เพื่อให้ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ได้มีโอกาสเข้าไปแสดงข้อคิดเห็นใน พ.ร.บ. ฉบับนี้

2) การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสินค้าเกษตรยางพารา ซึ่งก.มหาดไทยได้เริ่มจัดตั้งแล้วหลายจังหวัด แต่เพื่อให้มีการติดตามอย่างใกล้ชิดและให้ได้ผลจึงขอเสนอให้มี war room ยาง

จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพิ่มขึ้นอีก

3) รัฐบาลควรสนับสนุนการจัดตั้งตลาดกลางยางของภาคเอกชน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จัดตลาดกลางภาคตะวันออก ขึ้นที่จังหวัดระยอง ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2551 แต่ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ อาทิ เงินทุนหมุนเวียน การประกาศราคากลางยางของประเทศไทย

4) ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับเป็นเจ้าภาพ เชิญองค์กรที่เกี่ยวข้อง ยาง เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหาแก้ปัญหาทางไปสู่ทิศทางเดียวกัน

5) การพัฒนาตลาดซื้อขายยางจริงระหว่างเกษตรกร และผู้ใช้ยางควรริบดำเนินการเพื่อให้เกิดขึ้นและสนับสนุนมีความเข้มแข็งเพื่อการแก้ไขปัญหามาจากการซื้อขายตลาดล่วงหน้าที่เป็นตลาดซื้อขายยางเทียม

6) การพัฒนาอุตสาหกรรมยาง (ระดับเกษตรกร) เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่า และเพิ่มการใช้ยางภายในให้มากขึ้น

7) การสนับสนุนและเป็นเจ้าภาพให้มีการจัดตั้ง สภาการยาง อาเซียน ซึ่งเลือกมาจากตัวแทนเกษตรกรแต่ละประเทศโดยตรง 8 ประเทศเข้าร่วมประชุมช่วยกันเพื่อผลักดันรัฐบาลของตนเองเมื่อราคายางตกต่ำเกษตรกรเดือดร้อนจึงจะตรงเป้าหมาย

และ 8) คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตรของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ได้นำเสนอกรอบแนวทางการปฏิรูปการเกษตร ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป และการตลาดมาเพื่อให้พิจารณา ■

เกษตรฯโทรโข่ง กลัวย่น้ำว่า

14 เดินหน้าเต็มสูบ



อันวาย ปะติเส

ก่อนอื่นต้องขอต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ คนใหม่ นายอันวาย ปะติเส ซึ่งเพิ่งได้รับโปรดเกล้าฯ เมื่อวันที่ 18 พ.ย. ที่ผ่านมา

และเมื่อไม่กี่วันก่อน นายปิณฑงค์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา มว.เกษตรฯ ก็ได้แบ่งงานให้ นายอันวายรับผิดชอบประกอบด้วย 5 กรมกับอีก 2 รัฐวิสาหกิจ ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมการข้าว สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ องค์การสวนยางและสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

นายอันวายไม่ใช่รัฐมนตรีป้ายแดง แต่มีประสบการณ์มาแล้ว เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยฯ คลังสมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย เป็นกรรมการ ธ.ก.ส. กรรมการบริหารองค์การสวนยาง เป็นต้น

เคยเป็น ส.ส.มหาสารคาม ได้ชื่อว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องอ้อยและน้ำตาล ภารกิจหลักในการรับตำแหน่งครั้งนี้ของนายอันวาย คือ การแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ

ต้องมาดูว่า...นายอันวายจะมีกันเพียงพอกับความไว้วางใจของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ หรือไม่

นอกจากนี้ ในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ ก็ได้รับแรงค์ให้ประชาชนประหยัดน้ำ โดยได้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ “ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 เผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับการใช้น้ำ การแสวงหาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำ

ซึ่งทุกหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ จะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการนำเสนอหรือเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระองค์ในทุกๆ มิติ กระตุ้นเตือนให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญต่อสถานการณ์ความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำในปัจจุบัน

ขณะเดียวกัน พล.ต.อินทร์รัตน์ ยอดบางเตย ที่ปรึกษารมว.เกษตรฯ ก็เพิ่งเดินทางไปเป็นประธานเปิดโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง “ภาคีรัฐร่วมใจช่วยเหลือเกษตรกรไทยสู้ภัยแล้ง” ที่จังหวัดชัยนาท

โดยมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรงดปลูกข้าวนาปรังในพื้นที่ 2 ลุ่มน้ำดังกล่าว ให้ความรู้และบริการแก่เกษตรกรซึ่งสามารถนำไปลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้รวมทั้งฝึกอาชีพเสริม เช่น การส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ ด้านประมง การสนับสนุนเมล็ดพืชตระกูลถั่ว เป็นต้น

เรียกว่า...กระทรวงเกษตรฯ ช่วงเวลานี้มีองคาพยพครบถ้วน และพร้อมทำงานเดินหน้าเต็มสูบ! ■

กษ.ย้าไทยได้เปรียบเทคโนโลยี มั่นใจตลาดนมไทยรุ่งในอาเซียน

นายอภิชาติ พงษ์ศรีคุณชัย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าการเลี้ยงโคนมในประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าโดยตลอด ปัจจุบันมีผู้เลี้ยงประมาณ 20,000 ราย โคนม 800,000 ตัว ผลิตน้ำนมได้ประมาณ 1 ล้านตันต่อปี หรือ 12-13 กิโลกรัม/ตัว/วัน และมีการเลี้ยงกระจายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดว่ากิจการการเลี้ยงโคนมของไทยมีความก้าวหน้า และจากสถานการณ์ปัจจุบันในการเปิดตลาดเสรีอาเซียน สินค้านมและผลิตภัณฑ์นมของไทย ยังมีความได้เปรียบแม้จะมีต้นทุนค่าแรงที่แพงกว่า แต่ประเทศไทยมีความก้าวหน้าเรื่องเทคโนโลยีการเลี้ยงและการผลิตมากกว่าประเทศอื่น

สำหรับนโยบายและแนวทางการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมของภาครัฐนั้น รัฐบาลมีนโยบายที่จะส่งเสริมการเลี้ยงโคนมให้มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนแน่นอน เกษตรกรไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นนอกจากอาชีพเสริม สำหรับการดำเนินการในระยะสั้น จะมีคณะกรรมการ

โคนมและผลิตภัณฑ์นมกำกับดูแลปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น สำหรับระยะยาว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์นมปี 2555-2559 ซึ่งจะมีทั้งเรื่องการจัดทำพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ การลดต้นทุน การปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพนํานมดิบ การรณรงค์และส่งเสริมการบริโภค

“ถ้าทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน มีความแน่วแน่ที่จะแก้ไขปัญหาพร้อมกัน โดยเฉพาะการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริง และคำนึงถึงประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการ ก็ต้องพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของตนเอง ไม่เพียงแต่รอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ เพียงอย่างเดียว ในขณะที่ผู้บริโภค ควรสนับสนุนผู้เลี้ยงโคนมในประเทศ โดยเลือกซื้อนมที่มีคุณภาพและผลิตในประเทศ ในราคาที่เป็นธรรมไม่มุ่งหวังแต่ราคาถูกเพียงอย่างเดียว ซึ่งจะทำให้กิจการโคนมและอุตสาหกรรมนมของไทยก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป” นายอภิชาติกล่าว

**กระทรวงเกษตรฯ เปิดงาน “ตลาดเกษตรกร” จ.มุกดาหาร หนุนเกษตรกรในท้องถิ่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพปลอดภัย
คาดส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพผลผลิตของภาครัฐ และการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน**

13 นายอภิชาติ พงษ์ศรีหุดชัย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดโครงการตลาดเกษตรกร ณ บริเวณสนามข้างสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ว่า การจัดงานตลาดเกษตรกร นับเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรให้มีสถานที่จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่เกษตรกรผลิตเองและเรียนรู้การค้าขายด้วยตนเอง ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน โดยจังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดนำร่องของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการเปิดโครงการตลาดเกษตรกรอย่างเป็นทางการ (Grand Opening) และเปิดตลาดเกษตรกรพร้อมกับจังหวัดอื่นๆ ในภาคอีสานและทั่วประเทศในวันนี้

การจัดงานในครั้งนี้จะทำให้เกษตรกรจังหวัดมุกดาหารมีสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัย และได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้แก่เกษตรกรโดยตรง และผู้บริโภคมีโอกาสได้เลือกซื้อและบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย ภายใต้คำขวัญของตลาดที่ว่า “เกษตรกรจริงจัง ทุกสิ่งปลอดภัย” และจำหน่ายในราคาที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย ซึ่งการจัดให้มีตลาดเกษตรกรในแต่ละจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศเป็นสิ่งสำคัญ ที่นอกจากจะช่วยเพิ่มทางเลือกในการระบายสินค้าให้แก่เกษตรกรแล้ว ยังเป็นการเพิ่มรายได้ของเกษตรกรในท้องถิ่นอีกด้วย เพราะจะเป็นการลดค่าขนส่งที่ไม่ต้องขนส่งสินค้าไปไกลๆ จากแหล่งผลิตซึ่งจะทำให้ลดการสูญเสียของผลผลิตได้มาก รวมทั้งเกษตรกรรายย่อยที่มีผลผลิตต่อรายไม่มาก และไม่สามารถเข้าถึงตลาดได้ด้วยตนเองก็จะได้รับประโยชน์ด้วย

“การจัดตลาดเกษตรกร จะเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เพราะสามารถจำหน่ายในราคาที่แตกต่างไปจากสินค้าปกติทั่วไป ซึ่งจะส่งผลดีต่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตของภาครัฐ ทั้งนี้ จังหวัดมุกดาหารมีเขตชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเป็นประตูอินโดจีนในการเปิดตลาดเกษตรกรของจังหวัด จึงถือเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะเกิดขึ้น อย่างเต็มรูปแบบในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2558 นี้ ซึ่งจะนำไปสู่การขยายโอกาสทางการค้าระหว่างกันภายในภูมิภาค สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการจัดตั้งประชาคมอาเซียน” นายอภิชาติ กล่าว

สำหรับกิจกรรมภายในงานตลาดเกษตรกร ประกอบด้วย กิจกรรมการสาธิต การจำหน่าย การประกวดผลผลิต ผลิตภัณฑ์ การเกษตรและสินค้าอื่นๆ โดยเน้นให้เกษตรกรจริงๆ นำผลผลิตที่ปลอดภัย มาขายตรงสู่ผู้บริโภค รวมทั้งการจัดให้มีบริการด้านวิชาการทางเกษตร การตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร และการบริการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ซึ่งคาดว่าจะมีเกษตรกรและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานกว่า 3,500 คน และมีเกษตรกรนำสินค้ามาจำหน่ายกว่า 100 ร้าน และภายหลังจากวันเปิดตัวโครงการ จะเปิดให้เกษตรกรนำผลผลิตปลอดภัยด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง ทั้งอาหาร ผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์แปรรูป มาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคอย่างถาวรต่อไป

รัสเซียเปิดทางไทยขยายลงทุน

● เกษตรคาดส่งออกปี'๕8พุ่ง-ประมงสื่อแวสดใส

นายวิมล จันทรโรทัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในการเดินทางเยือนประเทศรัสเซีย เมื่อ 27 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้หารือกับ นายอิลย่า เซลดาคอฟ รัฐมนตรีของรัสเซีย เรื่องความร่วมมือของ 2 ประเทศ โดยรัสเซียมีความต้องการขยายโอกาสทางการค้าด้านการเกษตรกับไทยให้มากขึ้นในปีต่อไป และมีความยินดีในการต้อนรับการเปิดตลาดการส่งออกภาคการเกษตรจากไทย ซึ่งในขณะนี้เริ่มมีบริษัทในไทยไปลงทุนทางตอนใต้ของรัสเซียแล้ว

ด้านความร่วมมือเกี่ยวกับการประมงนั้น เนื่องจากการค้าด้านการประมงมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และรัสเซียมีความต้องการให้มีความหลากหลายของสินค้าประมงเพิ่มขึ้นในตลาด ประกอบกับต้องการขยายกรอบความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญและการวิจัยด้านการประมง และความคืบหน้าด้านความปลอดภัยอาหาร ซึ่งรัสเซียจะเร่งประกาศผลการตรวจและขึ้นทะเบียนสถานผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองแล้วให้เร็วที่สุด รวมไปถึงความร่วมมือด้านวิชาการที่รัสเซียขอให้ไทยจัดส่งรายละเอียดโครงการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การบริหารจัดการ

น้ำและชลประทาน และการบริหารจัดการแมลง ศัตรูพืชเพื่อลดการใช้สารเคมี ให้กับฝ่ายรัสเซีย เพื่อรัสเซียจะได้แจ้งหน่วยงานหรือผู้เชี่ยวชาญของรัสเซียติดต่อประสานงานเรื่องดังกล่าวโดยตรงกับฝ่ายไทยต่อไป

นอกจากนี้ได้มีการประชุมหารือกรอบความร่วมมือ 3 ฉบับ คือ 1.MOU ด้านการเกษตร 2.ข้อตกลงด้านสุขอนามัยประมง และ 3.ข้อตกลงด้านคุณภาพและสุขอนามัย การนำเข้าส่งออกธัญพืชและผลิตภัณฑ์ โดยรัสเซียเห็นด้วยกับกรอบความร่วมมือทั้งสาม



วิมล จันทรโรทัย

ฉบับ แต่ขอให้เป็นการรอบแนวทางการดำเนินการโดยรวมที่เจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายสามารถนำมาพิจารณาร่วมกันเพิ่มเติมได้ เพื่อรองรับการรวมตัวกันของรัสเซีย คาซัคสถาน เบลารุส และอัลมาเนียเป็นยูเรเชียในปี 2558 อันจะทำให้ความร่วมมือและโอกาสของสินค้าเกษตรไทยขยายผลกว้างขึ้น ทั้งนี้กรอบความร่วมมือทั้งสามฉบับ คาดว่าจะมีการลงนามในช่วงเดือนมีนาคม 2558

“การประชุมครั้งนี้รัสเซียได้เน้นโอกาสในการขยายความร่วมมือให้กว้างขึ้น และตามกรอบยูเรเชียที่จะเกิดขึ้นจึงต้องการให้ MOU เป็นกรอบกว้างไว้ก่อนเพื่อที่จะได้เป็นมาตรฐานเดียวที่ใช้กับทุกประเทศ รัสเซียเน้นเรื่องประมงในครั้งนี้นี่มาก จึงเป็นโอกาสที่ฝ่ายไทยจะเปิดตลาดสินค้าประมงให้มากขึ้น แต่ต้องควบคุมคุณภาพความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานของรัสเซีย” นายวิมลกล่าว

เกาะ: ชาวเกษตร

28 เกาะชาวเกษตรประจำฉบับวันศุกร์
ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2557.....○ นายปิติ
พงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน
เปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ใช้กันอย่างรู้คุณค่า ปวงประชา
ถวายพ่อของแผ่นดิน” เนื่องในมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557
โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ร่วมจัดนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติ และนำสินค้าคุณภาพจาก
สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมาจำหน่ายใน
ราคาพิเศษรวมด้วย โดยมี นายโสภาส กถัมบุศย์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับและ
นำเยี่ยมชม ณ บริเวณถนนราชดำเนินนอก หน้า
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.....○ ที่ ต.โค้ง
ไผ่ อ.ชาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร สำนัก
ชลประทานที่ 4 นำโดย นายอาทิตย์ สุวานิช
วงศ์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 4 พร้อม
ด้วย นายยงยศ เนียมทรัพย์ ผู้อำนวยการส่วน
วิศวกรรมบริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลง

พื้นที่ตรวจสอบความก้าวหน้า แผนงานก่อน
ทำการก่อสร้างโครงการฝายวังหมแม่บ้านด่าน
กววด ตามนโยบาย คสช. ทั้งนี้ได้ร่วมชี้แจงพร้อม
ให้ข้อมูลแก่ นายค. อดิศักดิ์ กำเนิด ค. อดิศักดิ์
ผู้ใหญ่บ้านด่านกววด เพื่อให้การก่อสร้างไม่มี
ผลกระทบต่อพื้นที่ในบริเวณการก่อสร้าง และ
ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย.....○ นาย
เสน่ห์ สภาพันธ์ สหกรณ์จังหวัดสงขลา เป็น
ประธานเปิดโครงการพัฒนากองคักและบุคลากร
เพื่อรักษามาตรฐานและคุณภาพการปฏิบัติ
งาน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการวางแผนอย่างเป็น
ระบบอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพและเพื่อ
สร้างมาตรฐานสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติ
งานขององค์กร ณ สปรังวิลลา รีสอร์ท อ.เมือง
จ.สงขลา.....○ สำนักงานปศุสัตว์ อ.สิลาลาด
จ.ศรีสะเกษ เข้าร่วมให้บริการแจกเวชภัณฑ์
ด้านปศุสัตว์ ในโครงการทิวปิ่นโตเข้าวัด ณ วัด
บ้านโพธิ์ ต.กลีกล้วย อ.สิลาลาด จ.ศรีสะเกษ เมื่อ
วันก่อน○

“กีด ทางไทย”

คลอดยุทธศาสตร์'ข้าว'ชงนบช.เคาะ

พาณิชย์ • "ฉัตรชัย" ลุยทำ โรดแม็ปปี 58 เน้นยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ต้นราคาพืชเกษตร ลด ค่าครองชีพ ส่งเสริมส่งออก คลอດแล้วยุทธศาสตร์ข้าว เตรียมชง นบช.เคาะ

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างจัดทำ แผนปฏิบัติงาน หรือโรดแม็ป การทำงานของกระทรวงพาณิชย์สำหรับปี 2558 เพื่อให้ การทำงานเป็นเชิงรุกมากขึ้น ซึ่งในแผนปฏิบัติงานจะประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ด้านการ ยกกระดับราคาสินค้าเกษตร ทั้งข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มัน

สำปะหลัง รวมถึงผลไม้ต่างๆ ยุทธศาสตร์ด้านการรักษา ค่าครองชีพประชาชน ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งออก รวมถึงยุทธ ศาสตร์ด้านการปรับปรุงการบริ ทหารงานภายในประเทศ คาด ว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค.นี้

"เราต้องวางแผนการ ทำงานล่วงหน้า และทำงานให้ เป็นเชิงรุกมากขึ้น เพื่อป้องกัน ปัญหาที่จะเกิดขึ้น ไม่ใช่ปัญหา เกิดขึ้นแล้วมาตามแก้ อย่าง ข้าวเปลือกเจ้า ได้แต่งตั้งคณะ ทำงาน มีผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน เพื่อวางแผนบริหารจัดการ

ข้าวเปลือกที่กำลังจะออกมาใน ช่วงเดือน มี.ค.2558 เป็นต้น ไป โดยจะดูแลราคาให้เป็น ไปตามภาวะตลาด และให้ผู้ ตรวจราชการรายงานความคืบ หน้าทุกสัปดาห์" พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

สำหรับข้าวสารในสต็อก รัฐบาล จะเร่งระบายออกให้ได้ มากที่สุด เพื่อไม่ให้ข้าวเสื่อม สภาพมาก คาดว่าจะเปิดประ มูลอีกครั้งในเดือน ธ.ค.นี้ ส่วน ปริมาณจะเป็นเท่าไร ต้องหา รือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อน

นายบุญฤทธิ์ กัลยาณ มิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน

กล่าวว่า กรมได้จัดทำยุทธศาสตร์ ข้าวไทย ที่ได้จากการหารือ กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาค รัฐ เกษตรกร โรงสี ผู้ส่งออก แล้วเสร็จแล้ว คาดว่าจะนำเสนอ เพื่อขอความเห็นชอบจากที่ ประชุมคณะกรรมการนโยบาย และบริหารจัดการข้าว (นบช.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้ภายในเดือน ธ.ค.นี้

โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าว จะประกอบด้วยด้านการผลิต และด้านการตลาด เพื่อให้ การผลิตและการค้าขายข้าว ของไทยมีความยั่งยืนในระยะ ยาว ไม่เกิดความผันผวน หรือ ราคาตกต่ำเหมือนที่ผ่านมา.

● ความสุขคนไทยลดลงครึ่งแรกในรอบ ๕ เดือน ราคาสินค้าเกษตรร่วงหนัก

ม.หอการค้าไทยเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน พ.ย.ลดลงยกแผง เศรษฐกิจไม่ฟื้น ค่าครองชีพพุ่ง ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำสุดในรอบ 40 ปี คาดจีดีพีปีนี้โตแค่ 0.8% ขณะที่ความสุขในการดำรงชีวิตก็ลดลงครึ่งแรกในรอบ ๕ เดือน

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน พ.ย.2557 ว่า ปรับตัวลดลงทุกรายการ โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน พ.ย.57 อยู่ที่ 79.4 ลดจาก 80.1 ในเดือน ต.ค.2557 ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในปัจจุบัน อยู่ที่ 60.0 ลดจาก 61.1 และดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในอนาคตอยู่ที่ 86.7 ลดจาก 87.2 ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ 68.8 ลดจาก 69.6 ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสในการหางานทำอยู่ที่ 73.1 ลดจาก 73.8 และดัชนีความเชื่อมั่น

เกี่ยวกับรายได้ในอนาคตอยู่ที่ 96.8 ลดจาก 97.0 สาเหตุที่ทำให้ดัชนีความเชื่อมั่นลดลงเพราะ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ปรับคาดการณ์เศรษฐกิจไทยลงเหลือ 1.0% ราคาสินค้าเกษตรยังคงทรงตัวในระดับต่ำเช่น ข้าว ยางพารา ข้าวโพด ค่าน้ำมันบาทอ่อนค่าลงต่อเนื่อง ผู้บริโภคยังคงกังวลเกี่ยวกับปัญหาค่าครองชีพสูง สถานการณ์หนี้ครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ช่วงปีใหม่เศรษฐกิจยังไม่คึกคัก การท่องเที่ยวฟื้นตัวเป็นบางจุด และความไม่แน่นอนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

“ดัชนีความเชื่อมั่นปรับตัวลดลงเป็นที่น่าแปลกใจ แต่หลังจากได้หารือกับหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ ได้ทราบว่าเศรษฐกิจยังมีสัญญาณดีขึ้นจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำแทบทุกรายการพร้อมๆกัน ซึ่งเป็นวิกฤติที่ไม่เคยเกิดขึ้นในรอบ 40 ปี แม้แต่ช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์เศรษฐกิจต้มยำกุ้งในปี 2540 หรือผลกระทบจากวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ในปี 2552 และมหาอุทกภัยในปี 2554 ไทยก็ไม่เคยเจอ



ขึ้นทะเบียนชาวสวนยาง

29 เมื่อวันก่อน เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอเมืองกระบี่ นำคณะออกให้บริการเปิดรับขึ้นทะเบียนชาวสวนยาง ที่บริเวณอาคารอเนกประสงค์ หมู่ 3 ต.เขาคราม หลังรัฐบาลเปิดให้เกษตรกรชาวสวนยางพาราขึ้นทะเบียน

ตามโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ โดยเปิดรับขึ้นทะเบียนมาตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่านมา ปรากฏว่าขณะนี้เกษตรกรชาวสวนยางเข้าหลักเกณฑ์ทั้งรายเก่าและรายใหม่ เดินทางมาขอขึ้นทะเบียนกันอย่างคึกคัก โดยภาพรวมทั้งจังหวัด มีเกษตรกรรายเก่าที่ผ่านการขึ้นทะเบียนแล้วทั้งหมดประมาณ 28,344 ครัวเรือน รวมพื้นที่ 39,501 แปลง คาดว่าจะมีชาวสวนยางเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ โดยจะออก

หน่วยอำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรจนถึงวันที่ 15 ธ.ค.นี้.

● ธ.ก.ส.ยันดินหน้าตามแผน ● 4 หมื่นล้าน 3.49 ล้านครัวเรือน

เร่งจ่ายเงินชาวนาวันละ 1 แสนราย

นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ธ.ก.ส.เร่งจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท โดยมีวงเงินที่จ่ายวันละประมาณ 1,200 ล้านบาท ล่าสุดจนถึงวันที่ 4 ธ.ค.57 จ่ายเงินไปแล้ว 2.25 ล้านบาท เป็นเงิน 23,800 ล้านบาท ถือว่ามาถึงครึ่งทาง และน่าจะจ่ายเงินให้ชาวนาได้เกือบทั้งหมด 20 ธ.ค.57 ยกเว้นภาคใต้ที่ล่าช้าหน่อย เพราะมีฤดูกาลเพาะปลูกช้ากว่าภาคอื่น

ทั้งนี้รัฐบาลมีโครงการเพิ่มรายได้ให้กับชาวนาด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาท ตามพื้นที่ปลูกข้าวจริงแต่ต้องไม่เกินครัวเรือนละ 15 ไร่ มีจำนวนเกษตรกรที่จะได้รับเงิน 3.49 ล้านครัวเรือน เป็นเงินที่ต้องจ่าย 40,000 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับเกษตรกรตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค.57 เป็นต้นมา ซึ่งในการจ่ายเงินต้องรอกระบวนการลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิ์ชาวนาจากกรมส่งเสริมการเกษตร ล่าสุดจนถึงวันที่ 30 พ.ย.เป็นวันสิ้นสุดการลงทะเบียน กรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งข้อมูลมาให้ ธ.ก.ส.เพียง 3.1 ล้านราย

ยังเหลืออีกเกือบ 400,000 ราย คาดว่าจะส่งมาถึง ธ.ก.ส.ได้ครบภายในสัปดาห์นี้

ส่วนสินเชื่อชะลอขายข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต 2557/58 วงเงิน 25,740 ล้านบาท ที่เปิดโอกาสให้ชาวนาในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนำข้าวเปลือกหอมมะลิและข้าวเปลือกเหนียว เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.57 ถึงวันที่ 28 ก.พ.58 โดยสามารถนำผลผลิต คือ ข้าวเปลือกหอมมะลิและข้าวเปลือกเหนียวตามชั้นคุณภาพมาขอกู้กับ ธ.ก.ส.ในอัตรา 90% ของราคาตลาด คาดว่าจะเริ่มจ่ายเงินก่อนแรกในโครงการนี้ได้ในช่วงสัปดาห์หน้า "การจ่ายเงินให้ชาวนานั้นยังเป็นไปตามแผนคือกำหนดว่าจนถึงวันที่ 20 ธ.ค.57 จะสามารถจ่ายเงิน 90% เพราะยังต้องรอภาคใต้ หากข้อมูลจากกรมส่งเสริมสหกรณ์มาถึง ธ.ก.ส. ธนาคารพร้อมจะจ่ายเงินให้ทันที ถ้าดูความคืบหน้าในการจ่ายเงินนั้นถือว่าไม่ช้าเพราะโครงการนี้มีเกษตรกรเข้าร่วมกว่า 3.49 ล้านครัวเรือน ถือว่าสูงมาก ธ.ก.ส.เร่งจ่ายให้วันละกว่า 100,000 ราย จากปกติถ้าเป็นโครงการรับจำนำมีเกษตรกรเข้าร่วมเพียงกว่า 1 ล้านรายเท่านั้น".

โรคแม่ป “พาณิชย์” ลดค่าครองชีพ ดันราคาสินค้าเกษตร-รุกส่งออก

๘ พท.อ.นิตร์ชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ กำลังจัดทำแผนปฏิบัติงาน หรือโรคแม่ปการทำงาน ของกระทรวงพาณิชย์ ปี ๕๘ เพื่อให้การทำงานเป็นเชิงรุกมากขึ้น ซึ่งในแผนปฏิบัติงานจะประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับราคาสินค้าเกษตร ทั้งข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง รวมถึงผลไม้ต่างๆ ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาค่าครองชีพประชาชน ยุทธศาสตร์ด้านการส่งออก รวมถึงยุทธศาสตร์ด้านการปรับปรุงการบริหารงาน ภายในประเทศ คาดว่า จะแล้วเสร็จเดือน ธ.ค.นี้ สำหรับการระบายข้าวสาร ในสต็อกรัฐบาลขณะนี้นั้น จะเร่งระบายออกให้มากที่สุด เพื่อไม่ให้ข้าว เสื่อมสภาพมาก คาดว่าจะเปิดประมูลเดือน ธ.ค.นี้ ส่วนเดือน มี.ค.๕๘ ที่ ผลผลิตข้าวเปลือกเข้าในประเทศจะออกมามากต้องรอดูสถานการณ์อีกครั้ง โดยยืนยันว่าการเปิดระบายข้าวแต่ละครั้งจะไม่กระทบกับราคาตลาดภายในประเทศ “ต้องวางแผนการทำงานล่วงหน้าและทำงานให้เป็นเชิงรุกมากขึ้นเพื่อป้องกัน ปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นอย่างข้าวเปลือกเจ้า ได้ตั้งคณะทำงานเพื่อวางแผนบริหารจัดการข้าวเปลือกเจ้าที่กำลังจะออกมามากช่วง มี.ค.๕๘ โดยจะดูแลราคา ให้เป็นไปตามภาวะตลาดและให้ผู้ตรวจรายงานความคืบหน้าทุกสัปดาห์” นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่าการฯ ได้จัดทำยุทธศาสตร์ข้าวไทยเสร็จแล้ว จะขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ นโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้ ธ.ค.นี้ โดยจะมียุทธศาสตร์ด้านการผลิตและการตลาดเพื่อทำให้การผลิต และการขายข้าวไทยมีความยั่งยืนไม่เกิดความผันผวนหรือราคาตกต่ำ.

พางข้าวเลี้ยงสัตว์ขาดแคลน

๒๑ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังขบวนการในพื้นที่ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิต ข้าวนาปี บรรดากลุ่มผู้ประกอบการผลิตพางอัด ก้อนต่างพากันออกไปรับซื้อพางข้าวกันอย่าง คึกคัก เพื่อเตรียมส่งให้กับผู้เลี้ยงปศุสัตว์ โดยเฉพาะวัวนมและวัวเนื้อ เนื่องจากช่วงนี้มี ออร์เดอร์สั่งกักตุนพางข้าวกันเป็นจำนวนมาก เพราะเกรงว่าในช่วงฤดูแล้งจะขาดต่อเนื่องไป

จนถึงปีนี้ อาจทำให้เกิดความขาดแคลน พืชอาหารสัตว์มากกว่าทุกปี โดยเฉพาะความ ต้องการพางแห้ง เพื่อนำไปทำอาหารสัตว์ เพิ่มสูงขึ้น ทั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคอื่น ๆ ประกอบกับพื้นที่ส่วนใหญ่ ไม่มีการส่งเสริมเพาะปลูกข้าวนาปรัง ซึ่งอาจ เป็นสาเหตุให้พางข้าวหายากมากยิ่งขึ้น จึงมี การกักตุนพางข้าว แต่ช่วงนี้ราคายังอยู่ที่ก่อน ละครประมาณ 30 บาท แต่หากหลังจากนี้ต่อไป คาดว่าราคาจะพุ่งสูงขึ้นถึงกิโลละ 35-40 บาทเลยทีเดียว.